



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
5 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## ทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์ รพ.วัดไร่ขิง

สื่อที่นำเสนอ: ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จไปทรงเปิด “อาคารเลิศประชารักษ์” และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำ รพ. รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รว.สธ. ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

## โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน,แนวหน้า,ข่าวสด,เดลินิวส์,สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ,คมชัดลึก,ผจก.รายวัน360 ,มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด,เว็บไซต์ไทยรัฐ,เว็บไซต์สยามรัฐ,เว็บไซต์ไทยโพสต์,เว็บไซต์คมชัดลึก,เว็บไซต์แนวหน้า,เว็บไซต์บ้านเมือง,เว็บไซต์ประชาชาติ,ผจก.ออนไลน์,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,เชียงใหม่นิวส์,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,สปริงนิวส์ ,เว็บไซต์กระปุก,กรมประชาสัมพันธ์, ทีวีช่องone31, thaipbs, nationweekend, 77kaoded.js100,newtv,workpointnews

-เสนอข่าว -เพจไทยคู่ฟ้า เผยแพร่คลิปวิดีโอ "วิกฤตไวรัสโคโรนา" ความยาว 1.17 นาที พร้อมเอ็มวีเพลงไม่ต้องกลัวของวงลิปตา รวมทั้งคำพูดของนายกรัฐมนตรีในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. แถลงข่าวร่วมกับอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า การรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีคนไทยเดินทางกลับ 138 คน โดยมี 3 รายที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย โดย 2 ราย ทางกรณินตรวจพบว่ามิใช่สูงเกินที่ทางการจีนกำหนดจึงได้กักตัวไว้ ซึ่งทั้ง 2 คน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางการจีน รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตคอยดูแล ส่วนอีก 1 คน วิชชาชาติเกิน 7 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ไทยจะเข้าไปช่วยดำเนินการเพื่อให้ได้กลับเร็วที่สุด ขออย่าว่าทั้งหมดที่กลับมาจากอู่ฮั่นไม่ใช่คนป่วย มีสุขภาพแข็งแรง แต่ที่ต้องกักกันเพราะเป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับขั้นตอนการคัดกรองร่างกายนั้น ผู้โดยสาร, เจ้าหน้าที่ และลูกเรือทั้งหมด จะต้องผ่านการคัดกรองร่างกายด้วยเครื่องโทโมสแกน เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น หลังจากนั้นจะพาไปยังกิจการอาคารรับรองสวัสดิการกองทัพเรือ อ่าวดวงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยให้เข้าพักที่อาคาร 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 ซึ่งเป็นจุดที่เป็นกรกักกันดูอาการทั้งหมด 14 วัน

-กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารเรือ กรมควบคุมโรคระหว่างประเทศ ได้เตรียมชุดป้องกันเชื้อโรค พร้อมรับผู้อพยพจากประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรอง ก่อนส่งไปเฝ้าสังเกตอาการที่อาคารรับรองสัตหีบ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ประมาณ 14 วัน โดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จะทำหน้าที่ในการส่งประชาชนที่มาจากจีนไปยังบ้านพักรับรอง ส่วนระบบคัดกรองจะเป็นหน้าที่ของสธ. และทีมแพทย์ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่นำส่งบ้านพัก จะกลับมาทำความสะอาดและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ที่สนามบิน เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่อไป

-ที่รพ.นครปฐม แถลงความสำเร็จในการรักษา อามา ใจม่วย แซ่ฮี้จี้ อายุ 73 ปี เป็นคนไทยรายแรกที่ได้รับเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสามารถรักษาให้หายได้สำเร็จ ผอ.รพ.นครปฐม เผยว่าความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือหลายด้าน ประการแรก รพ.ใช้แนวทางรักษาผู้ป่วยตามแนวทางของสธ. ประการที่ 2 ความร่วมมือตั้งแต่ระดับสธ. ซึ่งถือเป็นระดับประเทศ จนถึงความร่วมมือในระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับรพ.นครปฐม ใช้ระบบการสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน โดยทุกระดับมีการประสานร่วมมือในการดูแล ประการที่ 3 เราดูแลตามมาตรฐานของวิชาชีพ ด้วยหลักวิชาการและได้รับความร่วมมือที่มากที่สุดจากตัวผู้ป่วยและญาติ เพิ่มความมั่นใจให้กับทีมแพทย์ ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง รายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายใหม่เพิ่ม 6 รายเป็นคนไทย 4 ราย ในจำนวนนี้ 2 รายเป็นสามีภรรยา มีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น และ 2 รายเป็นผู้ขับซิปโตโดยสารไม่ประจำทางที่รับผู้โดยสารชาวจีน ส่วนอีก 2 รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน สรุปลี้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 17 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25 ราย

-นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีมีข่าวชาวเกาหลีใต้ป่วยหลังกลับจากประเทศไทย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นกลไกการประสานงานของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก อยู่ระหว่างรอข้อมูลกลับเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะได้ดำเนินการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเพิ่มเติม

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อระหว่างนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหน เป็นไปได้ทั้งหมด แต่ระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังของไทยอยู่ในระดับดีมาก ขอให้คนไทยอย่าตื่นตระหนก

-โฆษกสธ. แถลงข่าว กรมอนามัยแนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วให้ถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้วยการพับม้วนใส่ถุงปิดสนิทก่อนทิ้งในถังขยะ จากนั้นควรล้างมือให้สะอาด โดยในช่วงบ่าย สธ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ภัยโคโรนาไวรัส พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิว เช่น ลิฟต์ ประตู ห้องสุขา โรงอาหาร โต๊ะทำงาน เบาะนั่งรถสาธารณะ รวบรวมได้-รวบรวมจับในตัวอย่าง ซึ่งกรมอนามัยได้ ลงพื้นที่ทำอากาศยานตอนเมือง แนะนำกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ใช้มาตรการ 2 บวก 3 สร้างสุขอนามัยดีให้กับตนเอง และผู้ใช้บริการ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เน้นย้ำพฤติกรรม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุว่า สตรีชาวเกาหลีใต้ติดไวรัสโคโรนาจากไทย เพราะมีโอกาสติดในเกาหลีเช่นกัน ขอให้มั่นใจว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า และเริ่มมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกในบางเที่ยวบิน</p> <p>-ช่วงเช้าวันนี้ รมว.สธ.ได้เดินทางไปส่งทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 15 คน ที่ทำหน้าที่ไปรับคนไทยในเมืองอุฮัน</p>	
<p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ ,เว็บไซต์ไทยรัฐ,เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว โฆษกรัฐบาล แถลงผลการประชุมครม.ว่า นายกษ วนปชช.รับข้อมูลจาก สธ. อย่ายึดตระหนกข่าวปลอม กำชับกรม. ใช้กม.แรง กักตุนหน้ากากอนามัย สั่งก.พาณิชย์ และ กทท. รับหน้ากากจากโรงงานมาหาจุดจำหน่าย</p> <p>-ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าว ณ เวลานี้ ยังไม่มียาจำเพาะสำหรับการรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การรักษาผู้ป่วยที่ผ่านมาถึงเวลานี้เป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การใช้ยาแอสลรักษาผู้ป่วยโคโรนา ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ หวังผลข้างเคียงอย่างไร</p> <p>-สภาเภสัชกรรม เตือนอย่าเชื่อซื้อยารักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนาผ่านออนไลน์</p> <p>-รมช.คมนาคม สั่งกรมเจ้าท่าประสาน สธ. ตรวจคัดกรองเรือท่องเที่ยว-สินค้าจีนเข้าไทย</p> <p>-กรม.มีมติเห็นชอบ ให้นำกากอนามัย และเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 ก.พ. 63 โดย ก.พาณิชย์จะออกมาตรการ อาทิ ห้ามขายเกินราคาตามฉลาก การส่งออกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเกิน 500 ชิ้นต้องขออนุญาต</p> <p>-กทท.ทำงานร่วมกับสธ. จัดทีม 71 ชุดติดตามและเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ มอบสำนักงานเขตแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่ต่างๆจุดละ 5,000 ชิ้น</p>	
<p><b>แพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เฟจ FM91 Trafficpro</p> <p>-เสนอว่า โปสตรื่องหน้ากากอนามัยราคาแพงจริงๆ พร้อมให้ช่วยกันชี้พิกัดร้านไหนขายถูกกว่า มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นองค์การเภสัชกรรมตรงข้าม รพ.รามา กล่องละ50ชิ้น /46 บาท จำกัดคนละ1 กล่อง ต้องมาเข้าคิว มีบัตรคิว วันนี้มี 200 คิว ต้องมาต่อคิวก่อนร้านยาเปิด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เฟซบุ๊ก ชื่อสมเกียรติ กิตติมงคล</p> <p>-โพสต์ภาพและข้อความระบุ หน้ากากอนามัยขาดแคลน ขนาดร้านค้าองค์การเภสัชกรรมของยังหมด สินค้าจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากจีน ส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนลดลง เนื่องจากจีนต้องหยุดนำเข้าสินค้าเกษตรหลักๆที่ชาวเมืองอุฮัน ประชากรมีกำลังซื้อสูงโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในระยะแรก คือ อาหารสด ได้แก่ ผลไม้สด แซ่เขี่ยน แซ่แข็งและแห้ง รวมถึงไก่ กุ้ง ปลา ทั้งสดและแช่เย็นแช่แข็งล่าสุด สินค้าที่จีนหยุดนำเข้าทันที ได้แก่ กล้วยหอม</p> <p>-ด้านผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสอบถามเรื่องการกินกล้วยหอมจะติดโรคได้ง่ายหรือไม่</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน ,แนวหน้า,เว็บไซต์เดลินิวส์,เว็บไซต์ไทยรัฐ,เว็บไซต์แนวหน้า,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ออกมายืนยันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสระยะ ซึ่งแพร่กระจายไปยังหลายสิบประเทศ ยังไม่เข้าองค์ประกอบของโรคระบาดในวงกว้าง เช่นทั่วทั้งทวีปหรือทั่วโลก(pandemic)</p> <p>-คณะนักวิทยาศาสตร์จีนจากสถาบันปาสเตอร์แห่งเซี่ยงไฮ้ นำโดยศาสตราจารย์ ชูย จี้ ตรวจสอบพบการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกำลังเฝ้าจับตามอง</p> <p>-จีนมีผู้ติดเชื้อแล้ว 490 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อ 24,324 ราย พื้นที่วิกฤติ คือ มณฑลหูเป่ย์</p> <p>-เกาหลีใต้ แถลงยืนยันหญิงชาวเกาหลีใต้ วัย 42 ปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งได้เดินทางกลับมายังเกาหลีใต้เมื่อ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังจากท่องเที่ยวในประเทศไทย และเริ่มมีอาการป่วย 25 ม.ค. และนับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 16 ของประเทศ</p> <p>-จีนขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันการติดเชื้อ แวนตาแกนม เพื่อช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สาเหตุที่ขาดแคลนเนื่องจากหลายมณฑลประกาศให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ</p> <p>-สิงคโปร์พบผู้ป่วยติดเชื้อจากรายใหม่ 6 คน รวมเป็น 24 คน โดยพบการติดเชื้อจากคนสูดคน 4 เคส</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-มาเลเซียพบการติดเชื้อไวรัส 'ไวรัสนิว' จากคนสูคนเคสแรก</p> <p>-เบลเยียม พบผู้ติดเชื้อไวรัสคนแรกที่เดินทางกลับมาจากอูฮั่น</p> <p>-ฮ่องกงพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรก เป็นชายวัย 39 ปี</p> <p>-ญี่ปุ่นกักตัวนักท่องเที่ยวและลูกเรือ 3,711 คน บนเรือสำราญ หลังพบผู้โดยสารชาวฮ่องกงติดเชื้อ</p> <p>-ไต้หวัน เผย มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดหมู หรือ เชื้อไวรัส H1N1 ในช่วง 3 เดือน อย่างน้อย 56 ราย</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>- เสนอบทความ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แสดงความเป็นห่วงกรณีการรักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนา โดยใช้ยาต้านเอชไอวีที่เป็นยาสูตรผสมโลพินาเวียร์ และลิโทนาเวียร์ ร่วมกับการให้ยาต้านไวรัสขนาดใหญ่โอเซลทามิเวียร์ รักษาผู้ป่วยชาวจีนที่มีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรง อากาศดีขึ้นโดยระบุว่า ผลการรักษาดังกล่าวยังต้องรอการทดสอบที่ชัดเจน เนื่องจากยาต้านเอชไอวีมีผลข้างเคียง สำหรับข้อมูลตอนนี้ ยังไม่มียาด้านไวรัสโดยตรง หลักๆคือการรักษาตามอาการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน คอลัมน์คุณภาพชีวิต</p> <p>- เสนอบทความทำความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่าในจีนก็มีการใช้สูตรยานี้ในการรักษาเหมือนกัน โดยจีนออกรายงานผลการรักษาว่า ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นแนวทางให้แพทย์นำมาใช้ในการรักษาเมื่อทีมแพทย์ รพ.ราชวิถี ได้รับการประสานให้ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างหนัก ก็พบว่า ยาโอเซลทามิเวียร์ที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ มีรายงานในการรักษาโรคเมอร์สที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาอีกตัวหนึ่งเช่นกัน จึงนำยามานี้มาใช้ ส่วนรายงานตัวที่สองของจีนระบุว่า ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีร่วมกับยาด้านไข้หวัดใหญ่ มีการตีพิมพ์ในวันที่ 29 ม.ค. เช่นกัน แต่ทีมแพทย์ได้ให้ยาไปก่อนที่จะเห็นรายงานนี้ สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา จะใช้วิธีการรักษาตามอาการ สำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรงก็มีการให้ยาช่วย ซึ่งการรักษาด้วยยาสูตรนี้ ถือเป็นการใช้ยาเก่าที่มีอยู่มาเข้าร่วมในการรักษา ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาดี ส่วนจะนำไปเป็นแนวทางในการรักษาต่อไปหรือไม่ ยังต้องมีการศึกษาเก็บข้อมูลผู้ป่วยรายอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ยาทั้ง 2 ตัว ต้องสั่งใช้โดยแพทย์ ไม่มีการขายโดยทั่วไป อย่าวิตกจนไปหาซื้อยาเถื่อนมากินเอง เพื่อป้องกันหรือรักษา เพราะอาจเกิดอันตรายได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทความ ผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการพุงอุดสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ยืดหนี้ บริษัททัวร์ โรงแรม แต่ทำอย่างไรให้ทุกมาตรการเกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว ขณะเดียวกันต้องเร่งแก้ไขผลกระทบเพื่อลดความเสียหายก่อนจะลุกลามซ้ำเติมเศรษฐกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการพิจารณาตัดสินใจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ทุกภาคส่วนตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันสกัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาвање</p> <p>- เสนอบทความว่า ยืนยันจากหมอหนู เหตุที่ไม่ได้เดินทางร่วมคณะไปรับคนไทยที่อูฮั่น เป็นเพราะทางการเงินขอเรื่องมา อย่าไปเพิ่มภาระให้กับทางโน้น เนื่องจากคนระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลเดินทางไป จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการต้อนรับโดยมารยาททางการทูต ดังนั้น การไม่ไปเพิ่มภาระ แล้วปล่อยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ</p> <p>- เสนอบทความว่า แม้การไปรับคนไทยกลับจะถูกโซเชียลโจมตีว่าล่าช้า แต่ขอคิดบวกว่าน่าจะเป็นผลดีมากกว่าเพราะเวลากว่าสิบวัน เท่ากับเวลาเฝ้าดูอาการรับเชื้อไวรัสโคโรนาพอดี ทำให้การดูแล 142 คนไทยให้ปลอดภัย และควบคุมการแพร่ระบาดได้ง่ายและสะดวกขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>- กล่าวถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับมือกับบรรดาข่าวปลอมทางโซเชียลที่เผยแพร่ด้วยการขาดความรู้ความเข้าใจ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สร้างความตื่นตระหนกและทำลายความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความเครียดและวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แนะนำหลักทางจิตวิทยา 3I ได้แก่ I am, I have, I can เพื่อดูแลสุขภาพกายและใจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>- กล่าวถึง ประเทศต่างๆ มีมาตรการจำกัดคนจีนที่เดินทางเข้าประเทศพร้อมเร่งรีบไปรับคนประเทศเขามาดูแล ส่วนในประเทศไทย สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไทยสอบตกแทบทุกด้าน จะมีด้านที่ยังมีประสิทธิภาพด้านคือด้านสาธารณสุขที่วางรากฐานได้ดี ส่วนเรื่องภาวะผู้นำการตัดสินใจ การเข้าใจสถานการณ์โลก ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ล้วนเข้าขั้นติดลบ นอกจากนี้เรื่องข้อมูลข่าวสารขาดหน่วยงานหลักในการสื่อสารข้อมูลกับประชาชน เมื่อข้อมูลไม่ชัดเจน ก็เกิดความตื่นตระหนก แล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยการไปจับกุมดำเนินคดีโพสต์เฟกนิวส์ รวมถึงสินค้าป้องกันโรคนำกอนามัย เจลล้างมือ</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ขาดตลาด ที่มีอยู่ราคาพุ่ง 2-3 เท่า

**สื่อที่นำเสนอ :** ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทความ ผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการการพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ยึดหนี้ บริษัททัวร์ โรงแรม แต่ทำอย่างไรให้ทุกมาตรการเกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว ขณะเดียวกันต้องเร่งแก้ไขผลกระทบเพื่อลดความเสียหายก่อนจะลุกลามซ้ำเติมเศรษฐกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการพิจารณาตัดสินใจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ทุกภาคส่วนตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันสกัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด คอลัมน์รู้ทันต้ว

-เสนอบทความว่า ขณะนี้เกิดกระแสการเหยียดคนเชื้อสายเอเชียในหมู่ประชากรจากชาติตะวันตก โดยในสื่อโซเชียลมีกระแสต่อต้านการเหมารวมการเหยียด เชื้อชาติ สีผิว ยกตัวอย่างในฝรั่งเศส ซึ่งกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการระบาดของโรคซาร์สและอีโบล่า

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์ชะแว็บ

-กล่าวชื่นชมหมอไทย ที่สามารถรักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนา จนหายขาด

**สื่อที่นำเสนอ :** สยามรัฐ คอลัมน์ทางเสื่อผืน

-เสนอบทความ นักท่องเที่ยวตลุยจีนที่ยังอยู่ในไทยนับหมื่นๆ และที่เดินทางกลับไปนับแสนราย หากติดเชื้อและมีการแพร่สู่ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว เพราะระยะฟักตัว 10-14 วันจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน

-เสนอข่าว รัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรสูตรยารักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้โดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมา

**สื่อที่นำเสนอ :** ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทความ ก.การท่องเที่ยว คาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากจีนห้ามเดินทาง 3 เดือน นักท่องเที่ยวหายไป 1.47-1.98 ล้านคน สูญเสียรายได้ 6.7-9.1 หมื่นล้านบาท และหากนานกว่านั้นจะสูญเสียรายได้มากขึ้น เตรียมของบ 500 ล้านบาทจากงบกลางเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าและของที่ระลึก โรงแรมที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ

-เสนอบทความ 8 เหตุผลไม่ควรห้ามคนจากจีนเข้าประเทศ อาทิ ทางการเงินได้ใช้มาตรการคุมเข้มการระบาด ห้ามสมาชิกออกนอกบ้านแล้ว ระบบการคัดกรองของไทยมีประสิทธิภาพ , การติดต่อเดินทางของคนทั่วโลกมีโอกาสเป็นพาหะ ได้ทั้งหมด คงไม่สามารถปิดประเทศจากคนทั้งโลกได้ , องค์การอนามัยโลก ไม่เห็นด้วยกับการปิดประเทศเพราะผิดหลักวิชาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า สิ่งรัฐบาลไทยต้องทำต่อไป คือการใช้มาตรการทางการเงินและการคลังเข้าไปอ้อมเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การเกษตร, การส่งออกและการนำเข้า ซึ่งประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้ประชาชาติมาจากจีน

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส

-กล่าวว่า รายงานข่าวว่า เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหลังเดินทางกลับจากไทย มีการนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในสื่อโซเชียล ดิสเครดิตรัฐบาล ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวว่า ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าการเป็นการติดเชื้อภายในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากเชื้อมีเวลาในการฟักตัว 14 วัน โดยตลอดระยะเวลา 14 วัน นักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางไปไหนมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หรือติดจากบนเครื่องบินก็อาจเป็นไปได้ การพบผู้ป่วยในประเทศไทยสะสมจำนวน 19 ราย ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 รองจากประเทศญี่ปุ่น และจีน นั้น สะท้อนถึงศักยภาพในการตรวจคัดกรองโรค เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเลย คาดว่าช่วงของการแพร่ระบาดจะพีคต่อเนื่องไป เมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นก็จะเกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ จนทำให้เชื้อโรคสงบลง เหมือนอย่างโรคระบาดอื่นๆที่เคยแพร่เข้ามาในอดีต

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์

-กล่าวว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมต้องจัดการ กับพวกที่ปล่อยข่าวปลอมให้เด็ดขาด และดำเนินการตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน คอลัมน์คนตลกสี่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง

-กล่าวว่า ข่าวปลอมที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของรัฐ ทั้งต่อการแก้ปัญหาและการเปิดเผยข้อมูล ทำให้ประชาชนใช้การส่งต่อข่าวสารกันเอง ซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดไม่ว่าจะข่าวจริงหรือข่าวปลอม อย่างไรก็ตาม ข่าวที่มีการลือกันนั้น ก็เป็นข่าวจริงในเวลาต่อมา เช่น กรณีของการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ จากผู้ขับรถแท็กซี่ที่ติดเชื้อไวรัสจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ยิ่งทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอม เพราะปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ข่าวปลอมหรือคลาดเคลื่อน เกิดมาจากความกลัว และ ความไม่มั่นใจว่าจะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว การลือหรือหยุดการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพร่กระจายหรือทำซ้ำ ก็คือการลดความกลัวและเพิ่มความมั่นใจ การไล่จับกุมคนเผยแพร่ข่าวที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ทำไปเพราะตื่นกลัวไม่ช่วยอะไรในภาวะนี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์สถานีคิดเลขที่12</p> <p>-กล่าวว่า การจับกุมผู้ปล่อยข่าวลือ จำนวน 8 คน ของทางการจีน ไม่ได้มีทุกคนที่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่า บางเรื่องไม่ได้ก่อผลร้ายแรง กลับทำให้สาธารณชนเร่งป้องกันโรคภัยด้วยความตื่นตัว เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือทำความสะอาดสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงตลาดค้าสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังเห็นว่า ยิ่งใช้มาตรการเข้มงวดจัดการ จะยิ่งทำให้พรรคคอมมิวนิสต์สูญเสียแรงสนับสนุนจากประชาชน และนั่นไม่เป็นผลดีต่อการรวมใจและความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนี เป็นข้อคิดสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ควรต้องใคร่ครวญให้ดี ๆ โดยในประเทศไทยมีการจับกุมผู้ปล่อยข่าวปลอมเช่นกัน ผู้บริหารรัฐบาลต้องควรพิจารณาว่า อะไรคือข่าวปลอม อะไรเป็นข้อวิจารณ์ ถ้าแยกแยะไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เฟคนิวส์เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า ขอให้ทุกคนหันมาใช้รูปไร้ควัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และการฟังข่าวขอให้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ ข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงขอให้ช่วยกันชี้แจง ข่าวที่ว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาสูง ก.พาณิชย์ยืนยันว่าไม่ขาด หากใครไปซื้อหน้ากากฯและมีราคาแพง ขอให้แจ้งสายด่วน</p> <p>นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้างต้น ลด PM2.5” โดยนายกฯ เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ และขอให้หน่วยงานราชการนำไปปฏิบัติด้วย โดยกทม.จะได้มอบพันธุ์ไม้ให้ทั้ง 50 เขต นำไปปลูก</p> <p>- กรณีนายกฯ ชูจะปรับรองนายกฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดออก หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ นั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้อย่าไปตามขั้วตอน ส่วนที่ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นั้น เกิดจากอากาศต่ำทำให้ฝุ่นไม่กระจาย</p> <p>-ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า นายกฯ ต้องการกำชับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ช่วยกันทำงานให้เต็มที่ และต้องบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการเผาในที่โล่งแจ้ง จึงได้กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ให้ทำงานอย่างเต็มที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด วางแผนดำเนินงาน สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กทม. รายงานสรุปผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้ 33-57 มคก./ลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 5 เขต คือ เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตลาดกระบัง เขตหลักสี่ และเขตบึงกุ่ม</p>	
<p><b>สารเคมีทางการเกษตร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อม นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. โดยเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การปลูก การคัดบรรจุ การจำหน่าย การบริโภค โดยก.เกษตรฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการปลูก โดยยังพบเกษตรกรบางรายที่ใช้สารเคมีเกินค่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้เกษตรกรทราบเพื่อนำไปปรับปรุงและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านออย. ได้ออกคำชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้าง ตั้งแต่ที่ด่านนำเข้า สถานที่คัดบรรจุ รวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค</p>	
<p><b>จัดตั้งองค์กรวิจัยแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.ก.การอุดมศึกษา ฯ กล่าวว่า ตามที่ได้หารือร่วมกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ 23 แห่ง เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย (TCRE) ขณะนี้โครงการดังกล่าวค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้มอบหมายให้ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาริบัติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผนึกกำลังทุกคณะ ซึ่งศูนย์สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในระดับประเทศ เป็นศูนย์ที่สนับสนุนการวิจัยทางคลินิก โดยแต่ละคณะแพทยศาสตร์จะทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นจุดเดียวกัน สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1.การผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 2.วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ 3.การสร้างสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อผลิตยาและเวชสำอาง</p>	
<p><b>ออกกำลังกายขยายปอด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ. ชัยนาท เปิดตัวการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พขอ.เมืองชัยนาท ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรม "เดิน เดิน วิ่งขยายปอด" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกันโรคในกลุ่มคนสามวัย (วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ) ประกอบด้วยกิจกรรมเดินบาสโลป และ การเดิน-วิ่ง รอบหนองระแหง ระยะทาง 2.6 กม. 5 กม. และ 10 กม.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>คดีน้องปาล์ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ: ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี</p> <p>-กล่าวถึง นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เป็นผู้ใหญ่ใจดี เข้ามาช่วยเหลือ คดี ด.ช.ปราบปราม เจริญนทต หรือ “น้องปาล์ม” ถูกรถยนต์ของ รพ.สต. จ.ขอนแก่น ชนรถจยย.ที่บิดาขี่มาอย่างแรง ทำให้ร่างกายของน้องปาล์มพิการช่วงล่าง เดินไม่ได้และขับถ่ายเองไม่ได้ โดยยังไม่ได้รับการเยียวยาศาลสั่งชดเชยความเสียหาย โดยนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง ผอ.โครงการในพระราชดำริฯ สนง.อัยการสูงสุด นัด นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคู่กรณี น.ส.ปวีณา หาทรัพย์ แม่ และน้องปาล์ม พุดคุย ปลัดสธ.บอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและเยียวยาทันที จ่ายเงินตามคำพิพากษาให้เร็วที่สุด และรับผิดชอบเรื่องของการรักษาพยาบาลน้องปาล์มอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานด้วยตัวเองกับหน่วยงานที่จะต้องรับน้องปาล์มได้เข้าเรียนในโรงเรียนคนพิการ ส่วนการรักษาพยาบาลให้สร.รับน้องปาล์มไว้เป็นคนไข้ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลตลอดชีวิต ยังบอกอีกว่าเรื่องจ่ายเงินเยียวยาช้าไม่ได้ ถ้าช้าจะควักเงินส่วนตัวจ่ายให้เอง</p>	